

กระจก 8 หน้า

วันโลกขาดแคลนอาหาร

ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก และยังไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไร ทำให้ทั่วโลก ทั้งที่เป็น ผู้ผลิต/ส่งออก และผู้นำเข้าอาหาร ชักหัวหน้าวว่าอาจเกิด “ความไม่มั่นคงด้านอาหาร” ขึ้นได้

เนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนาน หลายประเทศต้องเตรียมสำรองอาหารไว้เลี้ยง ประชากร ส่งผลให้ผู้ผลิต/ส่งออกอาหารอย่างจีน เวียดนาม อินเดีย หรือแม้แต่ไทย เริ่มคิดวางแผน เตรียมสำรองสินค้าสำคัญๆ โดยเฉพาะข้าว สินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงอาหารไว้บ้างแล้ว

จึงเห็นภาพองค์กรระหว่างประเทศทยอยออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องให้ผู้ส่งออก อาหาร สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ หากจะออกมาตรการลดผลกระทบจากโควิด หรือหากจะ “ล็อกดาวน์” ปิดประเทศแล้ว

มาตรการนั้นๆต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการส่งออก หรือทำให้ห่วงโซ่การผลิต อาหารได้รับผลกระทบ จนเกิดภาวะ “ขาดแคลน” อาหารไปทั่วโลก!!

อย่างเมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 ผู้นำองค์การการค้าโลก (WTO), องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้ นานาประเทศไม่ออกมาตรการทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อห่วงโซ่การผลิตอาหาร

เช่น ไม่ทำให้คนงานในโรงงานผลิตอาหาร หรือผู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอาหารต้องตกค้าง อยู่ที่ชายแดน หรือทำเรือเป็นเวลานาน เพราะนอกจากจะทำให้ห่วงโซ่อาหารได้รับผลกระทบ ยังทำให้อาหารสดเน่าเสียหายโดยเปล่าประโยชน์

วันที่ 6 เม.ย.63 ผู้นำ WTO และองค์การศุลกากรโลก (WCO) เรียกร้องให้สมาชิก อำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยเฉพาะอาหาร พลังงาน และยา รวมถึงหากจะใช้ มาตรการใดๆ ต้องเหมาะสม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการค้าโลก

หันมาดูอาเซียน ขณะนี้กำลังหารือกันถึงแนวทางที่จะทำร่วมกันเพื่อรองรับผลกระทบ จากโควิด-19 ที่มีต่อ 3 เสาหลักของอาเซียน ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศสนใจร่วมหารือด้วย

อย่างด้านเศรษฐกิจ กำลังคุยกันถึงขั้นว่าจะสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงสำหรับไว้เลี้ยง ประชากรอาเซียนหรือไม่ เช่น ข้าว เพราะสมาชิกหลายประเทศไม่ได้ปลูกข้าวกินเอง อย่างสิงคโปร์ หรือบางประเทศแม้ปลูกข้าวเองแต่ก็ไม่เพียงพอ และต้องนำเข้า เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

นอกจากนี้ยังคุยถึงการจัดตั้งกองทุนร่วมกันเพื่อรองรับผลกระทบของสมาชิก จากก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ประกาศที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ ลดผลกระทบแล้ว

การหารือของอาเซียนน่าจะได้อธิบายเรื่องนี้ จากนั้นจะออกแถลงการณ์ร่วมประกาศว่า อาเซียนและคู่เจรจามีแนวทางจะดำเนินการร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 รอฟังว่าข้อสรุปจะเป็นเช่นไร จะดำเนินการได้จริง และลดผลกระทบได้หรือไม่??

ฟันนี่เอส